

3 แบนก์รัฐจับมือ 5 สมาคมรุกขยายธุรกิจที่ปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างไทย

EXIM BANK ธนาคารกรุงไทย และ SME BANK ร่วมลงนามกับ 5 สมาคมในธุรกิจที่ปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน 6 ประเทศ เป้าหมายได้แก่ ลิเบีย บาห์เรน กาตาร์ อินเดีย เวียดนาม และบรูไน

ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนายโสฬส สาครวิศกร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจระหว่าง 3 ธนาคารกับ 5 สมาคมประกอบด้วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (ว.ป.ท.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการไปทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม การก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่ปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้างไทยสามารถแข่งขันได้ ในต่างประเทศ

ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ธนาคารทั้ง 3 แห่งจะร่วมมือกันให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกสมาคมทั้ง 5 แห่งที่ออกไปประมูลโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทย สามารถประมูลงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้น 6 ประเทศเป้าหมายประกอบด้วย ลิเบีย บาห์เรน กาตาร์ อินเดีย เวียดนาม และบรูไน และในอนาคตอาจเพิ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนและแอฟริกา

ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวภายหลังพิธีลงนามว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบันการเงินของรัฐและ 5 สมาคมในธุรกิจที่ปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ ภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น และเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทย ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ บทบาทของ EXIM BANK ในการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

5 พฤศจิกายน 2552

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร